

**ด่วนที่สุด**  
ที่ กค 0409.6/ 111



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

17 มีนาคม 2548

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่าย  
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2547  
2. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/865 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548

ตามที่อ้างถึง 1 กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่าย  
เงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ  
ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามที่อ้างถึง 2 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(ก.พ.ร.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและจัดสรรเงินรางวัลตามผลการประเมินตามคำรับรอง  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งในขั้นนี้การคำนวณเงินรางวัลให้แก่ส่วนราชการและจังหวัดได้ใช้ฐานเงินเดือนของข้าราชการและ  
ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 กันยายน 2547 โดยไม่รวมฐานเงินเดือนของผู้บริหารของส่วนราชการ  
ในกลุ่มนำร่องและกลุ่มทำทนาย และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร  
เงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการและสำนักงานจังหวัดสามารถนำเงินรางวัล  
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรวงเงินจาก ก.พ.ร. ไปดำเนินการจัดสรรให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  
และพนักงานของรัฐในสังกัดให้เป็นไปโดยถูกต้องและชัดเจน จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์  
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน ดังนี้

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลในส่วนของ  
การจัดสรรเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานจะไม่รวมถึงผู้บริหารของส่วนราชการในกลุ่มนำร่องและ  
กลุ่มทำทนาย และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ซึ่งจะได้รับการจัดสรรเงินรางวัลตามวงเงินที่  
ก.พ.ร. จัดสรรให้สำหรับผู้บริหาร

12. ...

๑๑๖  
๑๑๖  
๑๑๖

235/๑๑

2. สำนักงานประมาณได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลไว้ที่ กรมบัญชีกลาง ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรางวัลเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว กรมบัญชีกลาง จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานตามจำนวนวงเงินที่ส่วนราชการและจังหวัดได้รับ จัดสรรจาก ก.พ.ร. เข้าบัญชีเงินฝากเงินงบประมาณของส่วนราชการและสำนักงานจังหวัด เพื่อนำไปจ่าย ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐในสังกัดที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล และ กรมบัญชีกลางจะแจ้งเลขที่เอกสารคำขอเบิกในระบบ GFMS เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการ ล้างรายจ่ายต่อไป

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้มีสิทธิภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของส่วนราชการและสำนักงานจังหวัด และหากไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขอทำความเข้าใจความตกลงกับกระทรวงการคลัง

3. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่เบิกจ่ายเงินรางวัลให้ได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนด สำหรับกรณีผู้มีสิทธิได้เสียชีวิตลงก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ให้จ่ายเงินรางวัลให้กับทายาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

4. ในการจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน ให้ส่วนราชการและสำนักงานจังหวัด เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐที่มีตัวอยู่ใน หน่วยงานนั้น ณ วันที่ 1 กันยายน แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รับคำสั่งให้โอน หรือย้าย ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

5. สำหรับหน่วยงานที่ได้แปรรูปเป็นบริษัท จำกัด (มหาชน) กรมบัญชีกลางจะโอนเงินรางวัลดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงต้นสังกัดเดิม เพื่อนำไปจ่ายให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานที่ได้แปรรูปต่อไป เช่น กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

6. เมื่อได้คำนวณเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนดแล้ว หากมีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง

7. ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดใช้ดุลพินิจพิจารณาการเบิกจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา)

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
โทร. 0-2273-9984  
www.cgd.go.th